



28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

67 ปี มศว

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที 13 เดือนกันยายน หน้า 9 มูลค่าข่าว 77,477.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

‘บักหน่วย’ จ้องการค้า ปรับแผนส่งตำราเรียน ถึงมือร.ก่อนเปิดเทอม

● เมื่อวันที่ 12 กันยายน พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า องค์กรการค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) มีภารกิจในการจัดพิมพ์และส่งหนังสือเรียนให้แก่สถานศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาจะมีเสียงสะท้อนว่า องค์กรการค้า จัดส่งหนังสือเรียนถึงมือเด็กล่าช้ากว่ากำหนด โดยในปีการศึกษา 2559 ได้มอบนโยบายว่า องค์กรการค้า จะต้องดำเนินการจัดพิมพ์และส่งหนังสือเรียนให้ถึงมือเด็กก่อนเปิดภาคเรียนปรากฏว่าองค์กรการค้า บริหารจัดการได้ดี การร้องเรียนลดลงอย่างมาก

เพราะฉะนั้นในปีการศึกษา 2560 จึงได้กำชับว่า องค์กรการค้าจะต้องจัดส่งหนังสือเรียนให้ถึงมือเด็กเร็วที่สุดซึ่งทางองค์กรการค้า ก็รับปากว่าจะจัดส่งให้เร็วขึ้น โดยอาจส่งได้ทันในระหว่างเปิดภาคเรียน ถ้าทำได้ก็ถือว่าเป็นกำไร เพราะเด็กจะมีเวลาอ่านหนังสือก่อนเปิด

ภาคเรียน

นายธนศพล ธนบุญยวัฒน์ ประธานคณะกรรมการ รรมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ปีการศึกษา 2560 ตั้งเป้าจะส่งให้ได้ก่อนเปิดภาคเรียนทั้งนี้ องค์กรการค้า ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อยถ้าเด็กร้อยละ 10 ได้รับหนังสือไปอ่านก่อนก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว

ด้าน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ. องค์กรการค้า กล่าวว่า องค์กรการค้า พร้อมจะจัดพิมพ์หนังสือเรียนให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนด้วยการปรับกรอบเวลาการทำงานจากเดิมที่กำหนดให้โรงเรียนจะต้องแจ้งยอดการสั่งซื้อภายในวันที่ 22 มีนาคมของทุกปี ก็จะเลื่อนเป็นวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก็จะปรับเวลาประกาศรายชื่อหนังสือเร็วขึ้น โดยครั้งแรกประกาศเดือนธันวาคม 2559 ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม 2560 จากเดิมเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี จะทำให้โรงเรียนได้ทราบว่ามีหนังสือใดบ้างที่ สพฐ. รับรอง และสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้ตามช่วงเวลาใหม่ที่องค์กรการค้า กำหนด ดังนั้นปีนี้อค์กรการค้า จะต้องพิมพ์หนังสือเรียนให้เสร็จเดือนธันวาคม 2559

